

# เผย4ทีมแชมป์สตาร์ทอัพ ชิงชัยแชมป์ระดับอุดมศึกษา



ปิรวรรต วงษ์สำราญ

การแข่งขันสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ ลีก ประจำปี 2562 (STARTUP THAILAND League 2019) สำหรับนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อค้นหา “แชมป์ของแต่ละภูมิภาค” เข้ามาชิงชัยเป็นสุดยอดแชมป์สตาร์ทอัพระดับประเทศ ในเดือน ก.ค.2562 เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยสนามแรกชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จ.นครราชสีมา วันที่ 6-7 เม.ย. 2562 มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 132 ทีม จาก 20 มหาวิทยาลัย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม Recute จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เป็นผู้ชนะเลิศจากผลงาน การสร้างระบบที่จับคู่คำสั่งซื้อ (Matching order) ของโรงงานรีไซเคิลกับสินค้าจากร้านรับซื้อของเก่าเพื่อที่จะให้โรงงานหาคำสั่งซื้อที่ต้องการให้ตรงกับร้านรับซื้อของเก่าที่จะต้องการขาย โดยมีฟังก์ชันที่จะให้ทางโรงงานสามารถแจ้งคำสั่งซื้อที่ต้องการเข้ามาในระบบ จากนั้นระบบก็จะจัดการหาสินค้าที่เข้าต้องการให้

สนามที่สองชิงแชมป์ภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 65 ทีม จาก 12 มหาวิทยาลัย โดยมี 43 ทีมมาจากมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ผลปรากฏว่า ทีม MICRONEED มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผลงาน แผ่นแปะเข็มจิ๋วอัจฉริยะบรรจุ

ยาแบบสลายตัวได้และเป็นมิตรกับร่างกาย ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงในการนำส่งยา วิตามิน และสารอาหารที่จำเป็นต่อผิวพรรณ เข้าสู่ร่างกายอย่างปลอดภัย

สนามที่สามชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 145 ทีม จาก 25 มหาวิทยาลัย ปรากฏว่า ทีม BGMG จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานถุงมือที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำนม ลดอาการปวดคัดเต้านม และรักษาอาการท่อน้ำนมอุดตันของคุณแม่โดยใช้ความร้อน

สนามที่สี่สนามสุดท้ายชิงแชมป์ภาคเหนือ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 150 ทีม จาก 25 มหาวิทยาลัย ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม Palalamp มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลงาน เครื่องสร้างปุ๋ยจากอากาศ ด้วยเทคโนโลยีพลาสมา

ทั้งนี้ นายปิรวรรต วงษ์สำราญ ผอ.ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า การแข่งขันสตาร์ทอัพลีกสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาความเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)” และมุ่งเน้นการสร้างภาวะความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพของ

อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัย โดยปี 2562 มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 474 ทีม และได้ 4 ทีมสุดท้ายเข้าไปชิงสุดยอดสตาร์ท็อประดับประเทศต่อไป โดยทีมที่เป็นสุดยอดสตาร์ท็อประดับประเทศ จะได้เงินรางวัล 1 แสนบาทเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ รวมทั้งได้รับโอกาสในการพบกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหรือผู้สนใจ และโอกาสในการส่งต่อเข้าสู่โครงการบ่มเพาะธุรกิจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น เงินทุนหรือกองทุนของภาครัฐและเอกชน ที่สำคัญ เป็นโอกาสสำคัญในการเปิดตัวธุรกิจสตาร์ท็อปให้นักลงทุนและสาธารณชนได้รับรู้อีกด้วย

“คุณภาพทีมที่เข้าร่วมแข่งขันปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา มีความพร้อม ความเข้าใจ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีความคมในการนำเสนอโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่โครงการที่นำเสนอเป็นเรื่องของการแพทย์ สุขภาพ การเกษตร อาหาร ท่องเที่ยว การเงินการธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ บางทีมมีการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ หลาย ๆ ทีมมีการนำงานวิจัยมารองรับ ไม่ใช่นำเสนอลอย ๆ ซึ่งถือว่าดีและน่าพอใจมาก เพราะทีมเหล่านี้ จะต้องพัฒนาไปสู่บริษัทสตาร์ท็อปมืออาชีพ และจะต้องอยู่รอดทางธุรกิจให้ได้ ซึ่ง สนช.พยายามที่จะส่งเสริมด้วยการหาแหล่งทุน อย่างธนาคารออมสิน มาช่วย ซึ่งปีนี้ น่าจะมีอย่างน้อย 40 บริษัทสตาร์ท็อประดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพ เพราะเราหวังให้กลุ่มสตาร์ท็อปเหล่านี้สามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน” นายปวิวรรต กล่าว.